

# WEEKLY EPI NEWS

24/11/2566

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## สงสัยโรคไอกรน ระบาดใน 3 จังหวัดภาคใต้

ในสัปดาห์ที่ 45 พบผู้ป่วยสงสัยโรคไอกรน 32 ราย ใน 3 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส 29 ราย ปัตตานี 2 ราย ยะลา 1 ราย อายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 57 ปี เริ่มป่วยวันที่ 22 ต.ค.-7 พ.ย. 2566 อาการส่วนใหญ่ที่พบ ได้แก่ ไข้ มีเสียงหายใจเข้าดังวูบหลังไอ หายใจติดขัด ไอเป็นชุด ประวัติการได้รับการฉีดวัคซีนพบว่า ไม่ทราบประวัติวัคซีน 26 ราย และมีผู้ได้รับการฉีดวัคซีน DTP 6 ราย เก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อ *Bordetella pertussis* พบผู้ป่วยยืนยันโรคไอกรน 13 ราย และอยู่ระหว่างการตรวจ 3 ราย สำหรับความครอบคลุมของวัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยักเข็มที่ 3 (DTP3) ของทั้ง 3 จังหวัด ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 อาจเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด 19 จึงไม่สามารถทำให้ประชาชนเข้าถึงการรับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอย่างทั่วถึง

ที่มา : โปรแกรมการตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค



### การดำเนินการควบคุมโรค

ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไอกรนอย่างต่อเนื่อง แนะนำให้ผู้ปกครองแยกเด็กที่อายุยังไม่ถึง 2 เดือน (ยังไม่ได้รับ DTP-HB/DTP-HB-HIB1) ไม่ให้มีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น และไม่นำเด็กไปในสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน

## ระบาด Channel

### EP.6 สืบลับที่ไม่ลับ

พิธีกรหน้าใหม่ คุณแบงค์ รุ่งโรจน์ ใจยงค์ และแบกรับเชิญ น.สพ.ธีรศักดิ์ ชักนำ ที่มาให้ความรู้เรื่อง "โรคฝีดาษวานร"

<https://shorturl-ddc.moph.go.th/NzBfR>

## กรมสนับสนุนบริการสุขภาพแจ้งตำรวจ ปคบ. เอาผิด "หมอเอก ฝ่ามือพลังจิต" เปิดคลินิกโดยไม่ได้รับอนุญาต

วันที่ 16 พ.ย. 2566 ตัวแทนจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เข้าพบตำรวจที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายเกียรติ สมคิด หรือ "อาจารย์เอก ฝ่ามือพลังจิต" ในความผิดฐาน "ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต ประกอบสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต และประกอบวิชาชีพแพทยแผนไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต" จากกรณีเปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยโดยวิธีการตบและตีเพื่อรักษาผู้ป่วย ขั้นตอนหลังจากนี้ อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหาต่อไป

ที่มา : <https://mgronline.com/crime/detail/9660000103060>

## ประเทศฝรั่งเศสพบผู้ป่วย "โบทูลิซึม - Botulism"

รายงานจากหน่วยงานสาธารณสุข สาธารณรัฐฝรั่งเศส พบผู้ป่วยสงสัยโรคโบทูลิซึมเป็นกลุ่มก้อนในเมือง BORDEAUX และ ILE-DE-FRANCE โดยวันที่ 12-14 ก.ย. 2566 พบผู้ป่วยสงสัย 25 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิต 1 ราย (ผู้ป่วยใน 10 ราย มีอาการป่วยรุนแรง 8 ราย) อาหารสงสัยคือ ปลาซาร์ดีนในกระป๋อง (HOME-MADE) ในร้านอาหารแห่งหนึ่งเมือง

BORDEAUX ช่วงวันที่ 4-10 ก.ย. 2566 พบผู้ป่วยเป็นชาวฝรั่งเศสและต่างชาติ อีก 6 ประเทศ

โบทูลิซึม เกิดจากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษที่รุนแรง อาการสำคัญจะเกิดกับระบบประสาทของร่างกาย ได้แก่ หนังตาตก การมองเห็นไม่ชัด หรือเห็นเป็นสองภาพ ปากแห้ง และเจ็บคอ เป็นอาการนำ

และอาจตามมาด้วยอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อสองข้างเท่ากัน ผู้ป่วยที่ยังรู้สึกดี อาจมีอาการอาเจียนและท้องเดิน ในระยะแรกของโรคมักไม่มีไข้ ยกเว้นรายที่ติดเชื้อแทรกซ้อน หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยจะเสียชีวิต 3-7 วัน หลังเริ่มมีอาการ จากการหายใจล้มเหลว หรือการติดเชื้อแทรกซ้อน

ที่มา : <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON489>